

5.2-6-12 ปฏิทินการจัดการความรู้ ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2564
 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ประเด็นความรู้
1	คณะครุศาสตร์	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21”
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : “ทำอย่างไรให้อาจารย์มีผลงานวิจัย”
2	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนในชีวิตวิถีปกติใหม่
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : การใช้ประโยชน์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการรับใช้สังคม
		ด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / การฝึกอบรม
3	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : การวิจัยเชิงพื้นที่และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4	คณะวิทยาการจัดการ	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : กลยุทธ์การเขียนขอรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fun : FF) และทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund : SF) อย่างมีประสิทธิภาพ
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปกติใหม่ (Online Onsite แบบผสมผสาน)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ประเด็นความรู้
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : แนวปฏิบัติในการทำวิจัย / การบริการวิชาการในสถานการณ์โควิด-19
		ด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ : แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติใหม่
6	วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปกติใหม่
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : การวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
		ด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ : การบริหารจัดการสำนักงานแบบวิถีปกติใหม่
7	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : รูปแบบและกลวิธีการสอนที่ดีแบบวิถีใหม่ (New Normal)
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : แนวปฏิบัติกลางพื้นที่ ชุมชนเพื่องานวิจัยและการใช้ประโยชน์
		ด้านการปฏิบัติงาน หัวข้อ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสู่การปฏิบัติ
8	บัณฑิตวิทยาลัย	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารวิชาการในยุคโควิด-19
9	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
		ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ : การเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน
10	โรงเรียนสาธิตฯ	ด้านการจัดการเรียนการสอน

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ประเด็นความรู้
		<p>หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) บูรณาการบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> <p>ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ</p> <p>หัวข้อ : การบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน “แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังโมเดล”</p>
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : แนวปฏิบัติที่ดีในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา</p>
12	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง zoom อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
13	สำนักหอสมุด	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์</p>
14	สำนักทะเบียนฯ	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : เจาะประเด็น การยกเว้นการเรียนรายวิชา</p>
15	สำนักศิลปและวัฒนธรรม	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R</p>
16	มหาวิทยาลัย	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>หัวข้อ : การจัดการความรู้ด้านการเงิน</p>